

เรียบเรียงจากมติที่ประชุมโดยย่อ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

สาระจากประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งที่ 7/2557

รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.20 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 เรื่องการปฏิรูปนิเทศศึกษาศึกษาใหม่ และการอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา ส่วนเรื่องสืบเนื่อง กรณีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาและคงค้างในระบบเป็นจำนวนมาก ที่ประชุมให้คณะที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยด่วน ภายใต้การควบคุมดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย และรายงานผลให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การดำเนินการตามข้อบังคับสภากว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

1. พศ. ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานกรรมการ
2. พศ.สมหมาย มหาบรรพต รองประธาน
3. รศ.ศรีมงคล เทพธนู กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข กรรมการ
5. อาจารย์ประสพก์ พ่องิมรัมย์ กรรมการ
6. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ
7. นายสุชากรีย์ ก่อเกียรติตระกูล กรรมการ
8. นางมรสกต์ ฤกษ์ทอง กรรมการ
9. นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล กรรมการและเลขานุการ
10. นายธีรเดช ฉัตรธรรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาววรรณภา อังคะนาวิ้น ผู้ช่วยเลขานุการ

กรณีการขอคืนพื้นที่สรวายน้ำ ที่ประชุมรับทราบและให้รอโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ย้ายไปอยู่ ณ สถานที่แห่งใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจึงนำเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

ประธานในที่ประชุมแจ้งการดำเนินโครงการบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยาเปิดประตูสู่อาเซียน : เชิดชูเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนกว่า 150 โรงเรียน และขอเชิญร่วมงานวันมูลนิธิสามสมเด็จพระเจ้าพระยา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอาหารอาจารย์ กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00น. •



Headline

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

BS RU Forcer of Language and International Academics

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและการพัฒนาทักษะภาษา



ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน 14 กิจกรรม
ครอบคลุมทั้งนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ไม่น้อยกว่า
3,400 คน

พ.ศ. 2558 ไม่ว่าจะประเพณีหรือหนึ่งเฉยสภาพสังคมไทยในบริบทใหม่ย่อมเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ไทยต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียน ในคราวเดียวกันนั้น กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” นั้นหมายความว่า การรู้ภาษาอังกฤษกำลังจะกลายเป็นภาคบังคับ เมื่อต้องการปรับตัวเองเข้าสู่บริบทสังคมแบบใหม่ แต่จากการจัดอันดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย พบว่า ในปี 2555 ถูกจัดอันดับอยู่ที่ 53 ของประเทศในแถบเอเชีย ต่ำลงจากเดิมเมื่อปี 2554 ที่ไทยอยู่ในอันดับ 42 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษน้อยมาก

จากสภาพดังกล่าวการเร่งพัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนและโครงการที่ดูเหมือนจะตอบโจทย์นั้นได้อย่างเข้ากับสถานการณ์คือ **ASEAN and International Network Plan** หรือ **แผนงานเครือข่ายอาเซียนและนานาชาติ** ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกำลังหลักในการขับเคลื่อน คือ **รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา**

จุดเริ่มต้นของแผนงาน

จุดเริ่มต้นของแผนงานเครือข่ายอาเซียนและนานาชาตินี้ เริ่มขึ้นในช่วงต้นเมื่อ รอง

ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา เข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ รองอธิการบดี ซึ่งในช่วงนั้น สำนักงานประมาณมีการจัดสรรงบประมาณ ตามนโยบายแผนงานเครือข่ายอาเซียนและนานาชาติของ Education Hub ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิต เพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็น Working Language ของอาเซียน และนโยบายนี้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเช่นกัน

งบประมาณมาจากไหน จัดสรร ใช้บออย่างไร

รศ.ดร.พนอเนื่อง ได้ดำเนินการนำเสนอโครงการของงบประมาณจากสำนักงานประมาณ กระทั่งได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 9 ล้านบาท ซึ่งมีเงื่อนไขของการใช้งบฯ ในขอบข่ายการพัฒนาอาจารย์และนิสิต ห้ามใช้งบฯ ดังกล่าวในการเดินทางไปต่างประเทศ นอกจากนั้น ภายหลังจากโครงการตามแผนงานนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบบำรุงการศึกษา (คงคลัง) ของมหาวิทยาลัย เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จำนวน 2 ล้านบาท ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษในประเทศ แก้อาจารย์และบุคลากร และส่วนที่ 2 จำนวน 3 ล้านบาท ใช้สำหรับการจัดอบรมในต่างประเทศ

การบริหารและจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารจากคณะ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดสรรงบประมาณเป็น **ส่วนที่ 1** ไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย **ส่วนที่ 2** จัดสรรไปยังคณะ 4 คณะ เพื่อให้คณะจัดทำโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ นิสิตของตน และ **ส่วนที่ 3** จัดสรรให้สำนักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อจัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน

กิจกรรมเพื่อ นิสิต อาจารย์และบุคลากร

ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน 14 กิจกรรม ครอบคลุมทั้งนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3,400 คน โดยงบประมาณที่คงไว้ที่ส่วนกลาง ทางโครงการได้จัดสรรงบประมาณเป็น **ส่วนที่ 1** คือ การจัดกิจกรรมสำหรับนิสิต **ส่วนที่ 2** คือ กิจกรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร โดยแบ่งเป็นการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหลายๆ หลักสูตร

กิจกรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การจัดอบรมโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรต่างๆ ตลอดภาคเรียน ทั้งหลักสูตรแบบ 30 ชั่วโมงและ 60 ชั่วโมง และนำคะแนนผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการคัดเลือกผู้เรียนไปอบรมต่อในต่างประเทศ โดยที่ผ่านมา ผู้เรียนที่ได้คะแนนลำดับสูง ได้

(อ่านต่อหน้า 6)

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

— นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในงานครีเนตรงฟันทันบ้านฯ

— คณะผู้



ครีเนตรง เพลงฉ่อย

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครีเนตรงเพลงพื้นบ้าน ผักแตงผักร้อง ทำนองเพลงฉ่อย” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่ให้มีการเล่นเพลงฉ่อยต่อไป รวมถึงเป็นการฝึกฝนและปลูกฝังให้บุคลากรในสาขาวิชาภาษาไทย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของเพลงฉ่อยและเพลงพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 2704A ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ และนายกิตติพงศ์ อินทร์ศรี มาเป็นวิทยากร •



คณาจารย์ สปศ. ศึกษาดูงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

— อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาดูงาน โครงการ “e-GovDay 2014 by EGA”

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาดูงาน โครงการ “e-GovDay 2014 by EGA” ภายใต้แนวคิด e-Government for all ชีวิตยุคใหม่ ราชการทันสมัย ประชาชนทันสมัย ด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 จัดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) (Electronic Government Agency : EGA) โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการในรูปแบบ Interactive แสดงเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government Portal) และศูนย์กลางบริการแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center) ภายในงานยังแสดงผลงานความก้าวหน้าของงานภาครัฐที่ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน •



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่สระยายไส

ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์ จูฑา นายกส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษา
ไปยังวิทยาเขตสระยายไสม จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเยี่ยม
นี้ ซึ่งมี ผศ.วิชัย ปทุมชาติพัฒนา เป็นผู้อำนวยการวิท
ค คณะผู้บริหารได้ร่วมประชุมและฟังการรายงานควา
ค “ซงโค” ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเป็นที่ระลึก พ
อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ เพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่กว่า 2





ปลูกชงโค

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
ราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทาง
ชมชมการดำเนินงานและความก้าวหน้าสำหรับวิทยาเขต
ระยอง
มคืบหน้าด้านต่างๆ จากทางวิทยาเขต และร่วมปลูกต้น
ร่วมทั้งได้ให้ความมั่นใจว่า จะสนับสนุนการดำเนินงาน
200 ไร่แห่งนี้ ให้เติบโตและก้าวหน้ายิ่งขึ้นในเร็ววัน •



คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้ารับเงินรางวัลจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล ผู้
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการ และ
ทีมงาน นำเงินรางวัลโครงการพัฒนานักวิจัย RAI (Research Activity Index) มอบให้แก่คณะ
ครุศาสตร์ ที่มีคะแนนจากโครงการเป็นลำดับที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดี
คณะครุศาสตร์ เข้ารับมอบเงินรางวัลเป็นจำนวน 70,318 บาท และทางสถาบันวิจัยได้มอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักวิจัยดีเด่น ได้แก่ ดร.พงศ์รัศมี เพ็ญฟู อาจารย์ประจำสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ อีกด้วย
นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรเงินทุนพัฒนานักวิจัยให้แก่คณะต่างๆ ตามสัดส่วนคะแนน
ที่ RAI และจะมีการมอบรางวัลให้แก่คณะอื่นๆ ในลำดับถัดไป •



รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

— รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการและการประกวด
ภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “จินตภาพและความ
บันเทิงใจจากข้าว” และขอพระราชทานบรมราชวโรกาสนำคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมผู้
ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้จำนวน 26 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่
ระลึกนิทรรศการงานแสดงศิลปกรรมและการประกวดภาพจิตรกรรมจำนวน 6 เล่ม และเงินจาก
การดำเนินการโครงการดังกล่าว จำนวน 1,023,097 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันเก้าสิบเจ็ด
บาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภายในงานดังกล่าว รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เป็นหนึ่งในชุดคณะกรรมการอำนวยการ
โครงการฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย
เช่นกัน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา



เดินทางไปอบรม ณ Institute of Education, University of London ซึ่งล่าสุดได้รับการจัดอันดับเป็น สถาบันด้านการศึกษาและวิจัยด้านศึกษาศาสตร์ อันดับหนึ่งของโลกในปี 2014 (QS University Ranking 2014)

ส่วนผู้ได้รับคะแนนในลำดับถัดไป เข้ารับการอบรม ณ Edenz University, ประเทศนิวซีแลนด์ และ SEAMEO ประเทศสิงคโปร์ โดยในโครงการนี้ การคัดเลือกผู้ไปต่างประเทศมาจากการใช้เกณฑ์คะแนนสอบล้วนๆ โดยไม่คำนึงถึงสถานะหรือตำแหน่งบริหาร หรือวิชาการ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือ อาจารย์ในโครงการครู 3 ปี ก็ สามารถเดินทางไปอบรมกับโครงการได้

ประโยชน์ที่ได้รับ: เครือข่ายวิชาการ และกระจายโอกาสการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม

ด้าน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ Georgetown University มหาวิทยาลัยระดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา ที่มีศิษย์เก่าอาทิ อดีตประธานาธิบดี Bill Clinton ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ จะมี Professor จากมหาวิทยาลัยดังกล่าว มาเยี่ยมมหาวิทยาลัย หรือ จาก Institute of Education, University of London ซึ่งล่าสุดได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันด้านการศึกษาและวิจัยด้านศึกษาศาสตร์ อันดับหนึ่งของโลกในปี 2014 (QS University Ranking 2014)

อีกด้านหนึ่ง คือ การกระจายโอกาสในการ

“” ได้รับความร่วมมือ จาก มหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ Georgetown University มหาวิทยาลัยระดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา

พัฒนาได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรและนิสิตแต่ละกลุ่ม รวมถึงจำนวนผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะนิสิต พวกเขามีโอกาสได้เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง อาทิ นิสิตชั้นปีที่ 3-4 ก็เข้าอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประกอบอาชีพ โครงการมีอาจารย์เจ้าของภาษากว่า 20 คน โดยเป็นอาจารย์ทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอื่นๆ

ความร่วมมือจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ

ที่ ผ่านมา ได้ดำเนินงานไปกว่า 14 โครงการที่ครอบคลุมคณาจารย์และบุคลากรกว่า 400 คน และนิสิตมากกว่า 3,000 คน ซึ่งต้องขอบคุณความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ คณะ ซึ่งเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะต่างๆ และสาขาวิชา อาทิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หรือในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ปัญหาในการดำเนินการที่ผ่านมา

1. ปัญหาการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจาก ในช่วงเวลาที่ผ่าน

มา มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญในหลายครั้ง ดังนั้นเมื่อมีผู้ร่วมงานใหม่ๆ เข้ามา อาจไม่เข้าใจที่มาที่ไปของแผนงาน อาทิ การได้มาซึ่งงบประมาณ การจัดสรรและการใช้งบประมาณ จึงเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปว่า แผนงานนี้เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น แต่แท้จริงแล้ว การดำเนินการตามแผนงานนี้ เน้นการพัฒนาความรู้ และสัดส่วนของกิจกรรมภายในประเทศ มีมากกว่าการอบรมในต่างประเทศอย่างเห็นได้ชัด

2. ปัญหาการขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยตรง เนื่องจากในงานด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่ได้รับมอบหมายนี้ โครงการไม่มีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงาน และอาจกล่าวได้ว่าบุคลากรที่รองรับการปฏิบัติโดยตรง ณ ปัจจุบัน คือ เลขานุการ จำนวน 1 คน จึงต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ

แนวทางดำเนินงานในอนาคต: กระจายงบประมาณสู่ระดับสาขาและการพัฒนาระยะยาว

ในฐานะผู้กำกับดูแลโครงการเห็นว่า ควรกระจายงบประมาณของแผนงานลงสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระดับสาขาวิชา โดยจัดสรรตามเกณฑ์ที่ชัดเจน และเท่าเทียมกัน เน้นสัดส่วนของการพัฒนาทักษะในระยะยาว สำหรับนิสิตทุกชั้นปี เนื่องจากทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตทุกระดับยังไม่ดีนัก แต่ในยุคปัจจุบัน นิสิตจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ของตนไม่ได้ แต่จำเป็นต้องมีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษด้วย จึงต้องการของสังคม และตลาดแรงงานต่อไป •

นิสิตครุศาสตร์ ภาษาไทย ร่วมประชันกลอนสด

“ ชงโคลมิ่งก้านแทนบานใหม่ ผลิตดอกใบในสวนขวัญการศึกษา
หยิ่งรากแก้วสร้างสรรค์แห่งปัญญา สร้างบัณฑิตงามสง่าสมค่าคุณ
เชิญขวัญอ่อนมาสู่อูรัก มาเติมตักสรรพสารบันดาลผล
ประดับศรีสุริยะมณฑล ชั้นกมลเชิดชูค่าสถาบัน ”



บทกลอนไพเราะต้อนรับนิสิต นักศึกษา
ใหม่ ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2557 นี้ ไม่ใช่
ผลงานของใครอื่นใด แต่เป็นผลงานนิสิตจาก
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรา
เอง ทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายชาติ ตรีชู
นิสิตชั้นปีที่ 3 นายพรรัตน์ รัตนวิชัย นิสิต
ชั้นปีที่ 3 และนายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิต
ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 คน มีความหลงใหลในบทกลอน
มาตั้งแต่สมัยประถมศึกษ และฝึกหัดพัฒนา
ต่อมาเรื่อยๆจนมีวันนี้ วันที่พวกเขามีความ
พร้อมมากยิ่งขึ้น และได้ไปร่วมแข่งขันประชัน
กลอนสด ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่ง
ได้รับรางวัลชมเชยติดมือกลับมาฝาก
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 คน

การแข่งขันประชันกลอนสด ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ “ความ
เป็นไทย” โดยสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ปัญหาสังคมทั่วไป จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23
สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นิสิตทั้ง 3 คน ได้
เข้าร่วมแข่งขันในประเภทประชาชนทั่วไป และได้
ได้บอกเล่าถึงความเป็นมาว่า พวกเขาจักจะ
เข้าร่วมการแข่งขันแต่งกลอนอยู่เสมอ ซึ่ง
ชาติและนพรรัตน์เอง มีโอกาสได้รู้จักกันใน
สนามแข่งขันแต่งกลอนตั้งแต่สมัยมัธยม และ
มาเจอกันที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้อีกครั้งโดย
บังเอิญ

ชาติ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศกลอนสดรอบ
ที่ 1 และได้รับรางวัลชมเชยบทร้อยกรองกวี
วิจนะ กล่าวว่า ตอนที่เขายังเป็นเด็ก เขาไม่ได้
ชอบแต่งกลอนสักเท่าไร ไม่รู้จักบทกลอน รู้จัก
แต่เกม แต่พอโรงเรียนมีการเข้าชมรมเลยได้
มีโอกาไปอยู่ชมรมกลอน และได้ซึมซับเข้า
ไปเรื่อยๆ หลายคนเข้าชมรมเสร็จพ้อออกไป
ก็ไม่ได้แต่งกลอนต่อ แต่เขามองว่าการแต่ง
กลอนเป็นเรื่องท้าทาย เวลาแต่งไม่ได้ก็จะยิ่ง
พยายามมากขึ้น เข้าชมรมกลอนตั้งแต่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก็ยังคิดว่าตัวเองทำไม่ได้

เต็มที่ เลยเข้าชมรมกลอนเรื่อยมาจนกระทั่ง
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เห็นอาจารย์แต่งกลอนสด
ขึ้นกระดาน แต่งได้ไพเราะ เลยอยากแต่งให้
ไพเราะแบบอาจารย์ และนี่เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้เลือกเข้าศึกษาวิชาภาษาไทย ในระดับ
อุดมศึกษา

สำหรับนพรรัตน์ เริ่มแรกเขามักจะเข้า
ประกวดอ่านทำนองเสนาะ อ่านบทกลอน จน
ได้ซึมซับในความไพเราะของบทกลอนมา
เรื่อยๆ และเปลี่ยนมาประกวดแต่งกลอนแทน
นพรรัตน์เล่าถึงวิธีการพัฒนาตนเองว่า เขามัก
จะฝึกดูสำนวน การวางโครงเรื่องของคนอื่น
อ่านกลอนของนักกวีดี ๆ เช่น อาจารย์นวรรตน์
พงษ์ไพบุลย์ นักกวีซีไรท์ ดูแนวคิด และ
พยายามสะสมคำคลังของตนเองไว้สำหรับ
เวลาไปแข่ง เราจะได้ไม่จนคำ และสำหรับ
หัวข้อที่ตนเองได้รับรางวัลชมเชยประเภทร้อย
กรองมาคือหัวข้อ สันติภาพ

และสำหรับคนสุดท้าย แมน ซึ่งได้รับรางวัล
ชมเชยบทร้อยกรองกวีวิจนะ เขาเป็นคนที่อายุ
น้อยที่สุดในบรรดา 3 คน จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเป็นปีแรกที่ได้ก้าว
เข้าสู่รุ่นประชาชนอย่างเต็มตัวหลังจากที่เป็น

รุ่นเยาวชน แมนเริ่มรู้ว่าชอบแต่งกลอน
ตั้งแต่ประถมปีที่ 4 ส่งประกวดผลงานตนเอง
เรื่อยมาและฝึกฝนในการแต่งกลอนทุกวัน เขา
อยากให้การแต่งกลอนเป็นทักษะความ
สามารถพิเศษติดตัว การแข่งขันรุ่นประชาชน
ครั้งนี้ไม่ค่อยประหม่า แต่พยายามมีสติที่สุด
เมื่อเวลากรรมการให้โจทย์มา การประกวดแต่ง
กลอนสดนั้นกรรมการจะมีเวลามาให้ภายใน 8
นาที รางวัลที่ได้รับมาทำให้เขานึกย้อนไป
ขอบคุณครูอาจารย์ ที่อบรมฝึกฝนมาจนถึงทุก
วันนี้ ได้รางวัลมาก็ถือว่าครูของเขาได้รางวัล
เช่นเดียวกัน

ต้องขอชื่นชมในความสามารถของนิสิต
สาขาวิชาภาษาไทย จากคณะครุศาสตร์ ทั้ง 3
คน ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะไม่ได้มีชมรมนัก
กลอนให้พวกเขาได้เข้าร่วมฝึกฝน แต่ก็ไม่ได้
เป็นอุปสรรคในการฝึกปรือฝีมือให้ชำนาญ ยัง
เสาะหาการประกวดต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ และในอนาคตทางทีมงาน Bulletin หวัง
ว่ามหาวิทยาลัยของเรา จะมีนักกวีเพิ่มขึ้นโดย
ได้นิสิตทั้ง 3 คนนี้ มาเป็นแรงบันดาลใจ •



—บรรณาธิการรับรางวัล ในงานการแข่งขันประชันกลอนสด ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทย”

From field

อาจารย์บูรณจิตร แก้วศรีมล
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์



สัญญา...โตไปไม่โกง

- พิธีปิดงาน อ.ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช ตัวแทนมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

“...ความตั้งใจแน่วแน่ที่พร้อมจะต่อสู้กับการคอร์รัปชันที่กัดกร่อนทำลายประเทศจากนี้ เห็นเลมแรกได้จุดขึ้นแล้ว และรอการส่งต่อเพื่อรอเวลาสว่างไสวทั้งประเทศ”

สำเร็จด้วยดีสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในค่าย “บัณฑิตไม่โกง” รุ่นที่ 1 ของประเทศไทย วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ณ วังวีรวิสุทธินครนายก ที่จัดขึ้นโดยผู้ใหญ่ใจดี รศ.ดร.จรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการองค์การโปร่งใสแห่งประเทศไทย (Transparency Thailand) และประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทระยา ผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช ผู้นำนิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตคณะวิทยาการจัดการและคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 20 คน เป้าหมายโครงการเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นกลุ่มผู้นำในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวตระหนักถึงความหมาย รูปแบบ ตลอดจนโทษของการคอร์รัปชัน กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือต่อสู้กับการคอร์รัปชันทุกประการในสังคมไทย

มีผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านการคอร์รัปชันล่าสุด ไทยอยู่อันดับที่ 102 จาก 177 ประเทศ ตามผลวิจัยโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ประจำปี 2013 (แหล่งข้อมูล: มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสแห่งประเทศไทย) ซึ่งถึงเวลาแล้วที่จะต้องปลูกฝังค่านิยมคนไทยโดยเริ่มจากตั้งแต่ระดับเยาวชน ในการโตไปไม่โกง

คำนี้ได้แก่ มีความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การกระทำอย่างรับผิดชอบ มีความเป็นธรรมทางสังคม มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง... “เราต้องเริ่มจากวันนี้ หากแสงเทียนคือ



ในปี 2013 ภาพลักษณ์ด้านการคอร์รัปชัน ไทยอยู่อันดับที่ 102 จาก 177 ประเทศ (พารวยโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ)”



สัญลักษณ์ของความดี เราจะเริ่มจุดเทียน และส่งต่อความดีไปยังผู้อื่นในสังคม เห็นเลมเดียว แม้แสงสว่างเพียงนิด แต่เมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นแสงสว่างที่มีพลังสามารถนำทางให้สังคมได้”... คือคำกล่าวสั้นๆ ของ รศ.ดร.จรี วิจิตรวาทการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการยืนหยัดและส่งต่อในการทำความดีเพื่อสังคม

รูปแบบกิจกรรมที่วิทยากรจัดขึ้นมีความหลากหลาย เน้นให้ผู้รับการอบรมใช้ความคิดและเปิดโอกาสให้เด็กเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม ไม่มีการชี้แนะหรือบังคับ การตั้งคำถามว่า ท่านเคยพบเจอการคอร์รัปชันแบบใดบ้างในสังคม? โดยคำตอบที่ได้มีตั้งแต่ นักการเมืองโกงบ้านโกงเมืองไปจนถึงการโกงเวลาทำงานฯ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อการระดมสมอง โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา แสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษา เช่น กรณีการลอกงานวิจัยของผู้อื่น การล้มมวย การประกอบอาชีพไม่สุจริตเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว เป็นต้น

พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอภิปรายซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นการฝึกให้เยาวชนคิดเชิงวิเคราะห



แล้ว ยังเป็นการฝึกการกล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการกล้าแสดงออก โดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ที่สามารถดึงดูดภาพสร้างสามัคคีและความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมกิจกรรมอย่างหนึ่งคือ การแสดงละคร โดยวิทยากรได้ตั้งโจทย์ที่เป็นเรื่องคุณธรรม ทั้ง 5 ประการ แล้วให้นิสิตแสดงบทบาทสมมติเป็นตัวละครต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้

นอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้ว ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักผ่านการแสดงบทบาทสมมตินี้ด้วย ...นางสาวนิตยา ช่างเพชร นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หนึ่งในตัวแทนนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ แสดงความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการว่า “ค่ายนี้เป็นการเดินทางที่แปลกใหม่ ตั้งแต่การเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยหนูรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ และประสบการณ์ที่ได้รับก็ยิ่งตื่นเต้นค่ะ มันเป็นการดึงศักยภาพทำให้หนูรู้สึกว่าหนูกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ”

ปิดท้ายด้วยสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการร่วมเป็นแกนนำร่องในโครงการ บัณฑิตไม่โกง พร้อมกับแนวคิดในการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานิสิต โดยเฉพาะนิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ต้องจบไปเพื่อเป็นนักบริหารสาธารณะที่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสาธารณะอย่างแท้จริงในอนาคต •